

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	1.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 2.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 3.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑. ดำเนินการจัดทำจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเสริมสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพิ่มพูนองค์ความรู้ความเข้าใจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีภาระเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง		

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ปานกลาง	<p>1.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>2.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy</p> <p>3.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)</p> <p>๒. จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๓. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๔. เผยแพร่ประกาศใช้ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่บุคคลภายใน องค์กรและสาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านเว็บไซต์ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลจันทบุรี</p> <p>๕. ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>๖. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน</p>